

LĐLĐ HUYỆN SƠN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MN XÃ SƠN TINH & TRƯỜNG
MN XÃ SƠN TINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./KH-CĐCS-TMN

Sơn Tinh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
“GÓI BÁNH CHUNG XANH” Nhân dịp
“Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức lễ hội của trường mầm non xã Sơn Tinh năm học 2023-2024;

Căn cứ vào công tác tháng 01 của Công đoàn trường Mầm Non xã Sơn Tinh;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường về tổ chức các hoạt động trải nghiệm “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

Nhằm giúp cho trẻ có dịp trải nghiệm một số nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam trong mọi miền Tổ Quốc những ngày giáp Tết. Từ đó, khơi dậy trong trẻ lòng yêu quê hương đất nước và biết giữ gìn nét văn hóa bản sắc của con người Kadong.

Công đoàn trường Mầm non xã Sơn Tinh phối hợp với Trường MN xã Sơn Tinh xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chưng xanh” nhân dịp “Mừng Đảng- Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” cụ thể như sau:

I. Mục đích:

Giáo dục cho học sinh về truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, giúp các cháu biết cách gói bánh chưng, bánh tét hiểu được ý nghĩa của chiếc bánh chưng, bánh tét trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Tạo sân chơi cho các cháu có cơ hội được thể hiện sự khéo léo, được giao lưu học hỏi, đoàn kết góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Là hoạt động trải nghiệm thiết thực nhằm giáo dục các em về kỹ năng sống. Góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm và gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi.

II. Nội dung các hoạt động:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: Sáng thứ 5 ngày 01/02/2024 tổ chức gói bánh

Địa điểm: Sân trường

2. Nội dung, hình thức:

Mỗi lớp tham gia thi gói tết, bánh chưng, bánh truyền thống của người Kadong.

Mỗi đội, nhóm, lớp trải nghiệm gói và hoàn thành 2 đến 3 ký nếp.

Giáo viên, phụ huynh cùng với các cháu tham gia gói bánh.

Nguyên liệu gói bánh: Nếp, đậu xanh và gia vị các lớp.

Mỗi lớp tự huy động phụ huynh đóng góp củi, lá dong, dây lạt để buộc bánh.

Nhà trường và công đoàn chuẩn bị nếp và nguyên vật liệu để gói bánh.

Dụng cụ để nấu bánh.

Khi hoàn thành việc gói bánh tiến hành nấu bánh và cho trẻ cùng phụ huynh thưởng thành quả mà mình đã làm.

3. Phân công nhiệm vụ:

STT	Nội dung công việc	Người thực hiện	Ghi chú
1	- Lập kế hoạch trình BGH và triển khai đến các lớp	- Công đoàn	
2	- Phụ trách an toàn cháy nổ, Vệ sinh ATTP, vệ sinh khu vực được phân công	- Giáo viên chủ nhiệm - Bảo vệ - Nhân viên y tế	- Thường xuyên kiểm tra trong quá trình thực hiện kế hoạch.
3	- Ban kiểm tra an toàn thực phẩm	- Bà Võ Thị Yến - HT - Bà Phan Thị Minh Nguyệt - CTCĐ - Bà Trần Thị Bích Hạnh - Bà Nguyễn Thị Mận - Ông Đinh Xuân Nhi	- Trưởng ban - Phó ban - Thành viên - Thành viên - Thành viên
4	- Ban quản lí An ninh trật tự.	- Bảo vệ - GVCN	
5	Cho trẻ thưởng thức thành quả	Tất cả Phụ huynh, giáo viên, nhân viên, trẻ	

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm “gói bánh chưng xanh” nhân dịp mừng “Mừng Đảng- Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 của công đoàn trường và Trường Mầm non xã Sơn Tinh. Đề nghị các bộ phận trong nhà trường, GVCN các lớp thực hiện cho đồng bộ. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ xin liên hệ với Công đoàn, nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời./.

TM. BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:

- BGH;
- Tổ công đoàn;
- Đoàn thanh niên;
- Lưu.

